



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 หน้า 6

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ร่วมกันช่วยเด็กไทย

คอลัมน์ เดินหน้าชน

โดย เจตนา จนิษฐ [jetana@matichon.co.th](mailto:jetana@matichon.co.th)

เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนผมเห็นตัวแทนเด็กๆ จากทั่วประเทศ พร้อมด้วย สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรักการอ่านอีกกว่า 32 องค์กร แบกหนังสือเล่มใหญ่ขนาด 2 เมตร ไปที่หน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือให้กระทรวงศึกษาธิการผลักดัน "การอ่านหนังสือเป็นวาระแห่งชาติ" เข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.)

เห็นแล้วก็เอาใจช่วยที่หลายองค์กรตื่นตัวให้ความสำคัญของการรณรงค์อ่านหนังสือ เพราะตัวเลขสำรวจของคนไทยนั้น อ่านหนังสือน้อยมาก ใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ 1.59 ชั่วโมงต่อวัน หรือมีอัตราการอ่านหนังสือเฉลี่ย 5 เล่ม/คน/ปี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยที่พบว่าสนใจการอ่านลดลงเรื่อยๆ จนน่าเป็นห่วง

ส่วนการจะปลูกฝังให้รักการอ่านหนังสือคงต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กๆ เหมือนปลูกต้นไม้ที่ ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินดูแลกันตั้งแต่รากฝอยเพื่อให้รากแข็งแรงเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่ สมบูรณ์ในอนาคต

แล้วจะทำอย่างไรให้เด็กไทยรักการอ่านและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง!

ผมจำได้ว่ามีชมรมเล็กๆ ชมรมหนึ่งใช้ชื่อว่า "ชมรมภาษาของแผ่นดิน" ที่เกิดจากการผลักดันของท่าน ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช ประธานชมรมโครงการภาษาของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ฉันทนาท่านเกษียณราชการมานานแล้วครับ แต่ด้วยความเป็นห่วงภาษาไทยที่

กำลังอยู่ในขั้นโคม่า และกลัวว่าจะนอนตายตาไม่หลับ จึงรวบรวมเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง จัดตั้งโครงการภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติขึ้น เมื่อปี 2549 เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

**ท่านอาจารย์ขอใช้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกองบรรณาธิการและที่ตั้งของชมรม ในการรวบรวมนิทานที่บรรดาเด็ก นักเรียนโรงเรียนต่างๆ 11 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ "เขียนนิทานให้น้องอ่าน" ช่วยกันเขียนช่วยกันแต่งส่งมา แล้วนำมาเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เป็นชุดนิทานภาพสีสวยสดใส 26 เล่ม แจกจ่ายฟรีให้กับโรงเรียนชนบทที่ห่างไกลทั่วประเทศ**

ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ใช้ปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการเห็นเด็กไทยรักการอ่านและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องร่วมกันบริจาคให้

ที่สำคัญหนังสือชุดนิทานทั้ง 26 เล่มนี้ มีลิขสิทธิ์และห้ามจำหน่าย

แต่ยินดีที่จะให้เพื่อน พี่ น้อง คนไทยร่วมชาติ บริจาคหรือขอจัดพิมพ์เพื่อจัดส่งมอบกับโรงเรียนในชนบทต่างๆ ได้ โดยติดต่อกับท่านอาจารย์ฉันทนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รมว สุขุมวิท 23 กทม. 10110 โทรศัพท์ 08-9488-2191 โทรสาร 0-2649-5182, 0-2 -258-4482

หรือบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก โครงการภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 032-4502258-0

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ทางโครงการได้จัดทำชุดนิทานพิมพ์แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่ขอรับทุกเดือน เดือนละ 5,000 ชุด ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 จนมาถึงปัจจุบันนี้ เหลือเพียง 3 ชุด !

นับว่าได้ผลตอบรับอย่างยิ่ง แต่บนความยินดีก็มีส่วนที่น่าเป็นห่วง เมื่อส่วนใหญ่มีความต้องการหนังสือประมาณ 90% แต่มีเพียง 10% สนใจที่จะบริจาคและพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือโครงการนี้

ล่าสุด อาจารย์ฉันทนาส่งจดหมายมาถึงผมเล่าให้ฟัง ตอนหนึ่งรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง

"..การห้ามจำหน่ายก็เป็นโจทย์ที่ยากมาก แต่ก็ต้องทำเพราะนี่คืองานเพื่อแผ่นดิน เด็กทุกคนต้องมีสิทธิได้รับ ได้อ่าน คนช่วยก็ช่วยได้ในวงกว้างเพราะไม่ใช่นิทานธรรมดา แต่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติอย่างแท้จริง

นิทานชุดนี้ นพ.พลเดช อดีต รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ตั้งใจจะลั่นจัดพิมพ์ให้โรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดอบรมครูพร้อมนำหนังสือแจกโรงเรียนทั่วประเทศ แต่ไม่ทันรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

จึงจะร่วมมือกับรากหญ้า คือแกนนำวิชาภาษาไทยของทุกจังหวัด เขาสนใจจะพิมพ์กัน  
แต่ยังไม่แน่ใจ

ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือที่ผ่านมา และหวังที่จะได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อ  
การดำเนินงานในอนาคต

ขอบคุณค่ะ

ฉันทนา ภาคบงกช ..."

ผมไม่ทราบว่ารัฐบาลชุดใหม่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านรัฐมนตรี  
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ สนใจช่วยลุ้นโครงการนี้เพื่อเด็กไทยด้วยมั๊ยครับ!?!

หน้า 6

